



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 หน้า 16,13 มูลค่าข่าว 262,044.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

จัดตั้งก.อุดมศึกษา หนุน200หลักสูตร ขับเคลื่อนประเทศ

กรุงเทพธุรกิจ • ทปอ.มีมติเป็นเอกฉันท์ หนุนตั้ง ก.การอุดมศึกษา พร้อมเร่งรัดรัฐบาล ผลักดันให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นกระทรวงแนวใหม่ ขับเคลื่อนอุดมศึกษาพัฒนาประเทศแสดงเจตนารมณ์ของคณบดีอธิการบดี 19 แห่งทั่วประเทศ จนสามารถผลิตหลักสูตรการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จำนวน 200 กว่าหลักสูตร เผยที่แคสรอบที่ 1 เตรียมนำข้อมูลวิเคราะห์หลักสูตรได้แก่สนใจ สอดคล้องกับประเทศ ขณะที่ รมช.ศษ.ถก รวม.สธ. วางกรอบผลิตแพทย์ คาด อีก 2 เดือนเห็นตัวเลขความต้องการบุคลากรด้านแพทย์ชัดเจน

วานนี้ (22 เม.ย.) นายสุวัชรวิ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) กล่าวภายหลังการประชุมสามัญทปอ.ครั้งที่2/2561 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก ว่า ทปอ.มีมติเป็นเอกฉันท์ สนับสนุนการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา และขอให้ทางรัฐบาลเร่งรัดการดำเนินการ ก.การอุดมศึกษาเป็นกระทรวงแนวใหม่ ผลักดันอุดมศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ และคาดว่าจะสามารถจัดตั้งก.การอุดมศึกษา ได้ภายในเดือน ก.พ.2562

ทั้งนี้ ทปอ.ขอแสดงเจตนารมณ์ ดังนี้ 1.ทปอ.และเครือข่ายอุดมศึกษาขอสนับสนุนการจัดตั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา โดยยึดเป็นเป้าหมายของประเทศเป็นหลักยกระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ และขอให้มีการจัดตั้งโดยเร็ว เพื่อให้ทันกับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ

อ่านต่อหน้า | 13

ต่อจากหน้า 16

จัดตั้ง

20 ปี 2.ทปอ.ขอทราบขอบเขตอำนาจหน้าที่ รัฐมนตรี ที่กำหนดนโยบายและให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อวางแผนทางการดำเนินงานหลักสูตรการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จำนวน 200 กว่าหลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น 119 หลักสูตรใน 20 มหาวิทยาลัย เน้นให้คนที่ทำงานอยู่แล้ว ประมาณ 20 ล้านคนในระบบเข้ามาเรียน เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะ เมื่อจบแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองแต่ไม่ได้รับวุฒิการศึกษาเป็นแก้ไขปัญหาดังกล่าว และทำให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและอุตสาหกรรมที่ขาดแคลน

นายสุวัชรวิ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ TCAS (ทีแคส) ปีการศึกษา2561 รอบที่ 1 คือเพิ่มสะสมผลงาน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ รอบที่1/2 ได้ดำเนินการเปิดระบบยืนยันสิทธิ์ผ่านเคลียร์ริงเฮลท์ระหว่างวันที่19-22มี.ค.61ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ทั้งนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมในระบบทีแคส รอบที่1/1จำนวน75แห่ง รอบที่1/2จำนวน54แห่ง มีรายละเอียดดังนี้ รอบที่1/1 มีจำนวนสถาบันอุดมศึกษา 75 แห่งเข้าร่วม รับ 107,765คน จากผู้สมัคร 134,859คน ผู้ผ่านคัดเลือก(ส่งเคลียร์ริงเฮลท์) 59,140 คน ยืนยันสิทธิ์ 39,847 คน สละสิทธิ์ 19,293 คน

ส่วนรอบที่ 1/2 มีสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วม 54 แห่ง รับ 60,726 คน จากผู้สมัคร 64,828 คน ผู้ผ่านคัดเลือก(ส่งเคลียร์ริงเฮลท์)35,997คนยืนยันสิทธิ์ 25,476คน สละสิทธิ์ 10,521 คน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ทปอ.กำลังดำเนินการนำวิเคราะห์ข้อมูล

หลักสูตรที่มีผู้สมัครเข้าเรียนมากที่สุดว่าเป็นไปในทิศทางใด สอดคล้องกับความต้องการของประเทศหรือไม่

นอกจากนั้น ทปอ.ได้มีการรายงานจัดโครงการจิตอาสาสามมหาวิทยาลัย..เพื่อชุมชนโดยทปอ. ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทปอ.มรภ.) ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ซึ่งได้ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในชุมชนเพื่อแสดงพลังความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือในการช่วยเหลือสังคมไปเมื่อวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมาด้วย

ด้าน นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศษ.) กล่าวเมื่อเร็วๆนี้ ได้หารือร่วมกับ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) เกี่ยวกับนโยบายการผลิตบุคลากรสายการแพทย์และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพในอนาคต เพราะการผลิตบุคลากรสายการแพทย์และสายวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา ไม่ได้สอบถามถึงความต้องการของ สธ. แต่จะพิจารณาจากจำนวนประชากรต่อจำนวนแพทย์ ซึ่งการกำหนดจำนวนผลิตวิธีนี้ตั้งกล่าวไม่ถูกต้อง เพราะการผลิตกำลังคนต้องสอบถามไปยัง สธ. ซึ่งเป็นผู้ใช้โดยตรงรวมถึงพิจารณาองค์ประกอบด้านอื่นๆ เช่น กำลังคนต่อจำนวนประชากร การเข้าถึงของประชากรต่อระบบสุขภาพ คุณภาพชีวิตประชากร

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นตรงกันว่าต่อไปการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพต้องสอบถามความต้องการของ สธ. โดย สธ. จะดูภาพรวมและประสานกับทาง ศษ. ซึ่งเป็นฝ่ายผลิต เพื่อ

กำหนดจำนวนการผลิตแพทย์แต่ละด้าน
อย่างเหมาะสม

“ตามยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดเรื่อง
เวชศาสตร์ครอบครัว มีเรื่องจำนวนประชากร
ต่อจำนวนบุคลากรทางการแพทย์เข้ามา
เกี่ยวข้อง เมื่อทาง สธ. ได้ตัวเลขบุคลากร
ทางการแพทย์ที่เหมาะสมแล้ว ศธ. จะ
ไปกำหนดให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ผลิต
ตามความต้องการ ไม่ใช่จบออกมาแล้ว
ไม่มีงานทำ เช่นปัจจุบันพบว่ามีสาขาที่ผลิต
เกินความต้องการ อย่าง คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ผลิตบุคลากรจนล้นไม่มีที่บรรจุ
ทำให้ปีต่อไปมหาวิทยาลัยต้องลดจำนวน
รับในสาขาดังกล่าว หรือมีสาขาที่ขาดตลาด
อย่าง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวที่จะเน้น
เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
เป็นหลัก เพราะการรักษาเป็นปลายทางซึ่ง
มีค่าใช้จ่ายที่สูง อนาคตการผลิตบุคลากร
ด้านการแพทย์และสายวิทยาศาสตร์ ต้อง
ผลิตตามที่ สธ. กำหนด และจะสามารถ
ส่งเสริมให้คนดูแลสุขภาพไม่ให้เกิดการ
เจ็บป่วยไม่ให้เป็นโรคร้าย หรือโรคที่
มีภาวะแทรกซ้อน การเข้ารักษาตัวที่
โรงพยาบาลก็จะน้อยลง” นพ. อุดมกล่าว

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมบุคลากรด้าน
การแพทย์ต้องวางแผนไปข้างหน้า โดย
ปรับตามความต้องการที่แท้จริง ทั้งนี้ อาจ
ต้องใช้กลไกทางด้านงบประมาณเป็นตัว
กำหนด เช่น การให้ทุน อาจเน้นในสาขา
ที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการอย่าง
แท้จริง ในส่วนแพทย์เฉพาะทางยังมีความ
จำเป็น แต่แพทย์เฉพาะทางบางสาขาอาจ
จะต้องลดลง ส่วนจะเป็นสาขาใดบ้างยัง
ไม่สามารถบอกได้ต้องรอแนวทางจาก
ทาง สธ. คาดว่าอีกประมาณ 2 เดือน จะ
ได้เห็นตัวเลขความต้องการที่ชัดเจน